
 
 

 

 
 
 

 

  

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
เรื่อง  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 
 

***************************** 
 

  ด้วยการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื ่อวันที่          
๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
 

  อาศัยอำนาจตามข้อ ๓๑ วรรค ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล
หนองหลวงทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๗     
     

        
                                               (นายเฉลิมชัย  ประทมุพงษ์) 
                                        ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
 
 
 



 
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2567 
วันพุธที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
************************************************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายประมวล  ศรีมา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
2. นางสาวนิภาพร  วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรี  
3. นายบุญหลอม ตรีเมฆ   รองนายกเทศมนตรี  
4. นายเทิดชัย  อุทัยวี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
5. นายทิพโสตะ พิมพาเลีย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
6. นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
7. นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
8. นายปรีชา  จันทร์หอม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
9. นางบุญเพ็ง อินธิสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
10. นายสุพัฒน์  สองสี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
11. นายศิวกร  นามเดช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
12. นายนราวิชญ์  สายกัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
13. นางเสถียร ประสีระเตสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
14. นายโชคเกษม  หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
15. นายชัยวชิิต  บุญเกื้อ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
16. นายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง 
17. นายเดชไชโย ไชยแสง  รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง 

 

ผู้ลาประชุม 
1. นายศราวุฒิ  ศรีคำ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
2. นายสมสี  อัมวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปพนธนัย ชาดวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง 
2. นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์  หัวหน้าสำนักปลัด 
3. นางสาวอรปรียา แผนบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
4. นางวินัดดา รูย ์   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
5. นางสาวนฤมล จันทลา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
6. นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
7. นางสาววนิดา บุญกระจ่าง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นายศราวุธ มงคลนำ  นายช่างสำรวจ 
9. นางบุษบา  เพชรนอก  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
10. นางพจนา สมบัติศรี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
11. นางจุฑามาศ ชาติวงศ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 



 
 

 
12. นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
13. นายกิติพงษ์ ถาบุตร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นายศตวรรษ จันทัย  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
15. นางวีณา พ่ึมชัย  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
16. นางพรรณี  ศิริหัตถ์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
17. นายนิติกิจ กุลแก้ว  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
18. นายจิรกฤต  โคตรภูธร  ผู้ช่วยนิติกร 
19. นายณัฐยศ แก้วพาดี  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
20. นางพิมพ์วลัญช์ จันฤาไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
21. นางนิตยา มะณี  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
22. นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๓. นายนรินธรณ์ กัลยาวงศ์ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
24. นางสาวภานุมาศ พันธุ์โพธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุม  เวลา   09.00   น. 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ ์-ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง กล่าวสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ประธานสภาฯ) ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล
ตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖7 ขอแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า มีการลาประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงสองท่าน คือท่านสมสี  อัมวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 และท่านศราวุฒิ ศรีคำ เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.2554) ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นใด ถ้าไม่มีเลขานุการ
ท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นฯ คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ 

 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงใน 
(ประธานสภาฯ) การประชุมคราวนี้ ขอเชิญครับ 
 

นายสุพัฒน์ สองสี -ขอเสนอท่านไพบูลย์ กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ เป็นเลขานุการสภา 
(สมาชิกสภา ทต. เขต 2) เทศบาลตำบลหนองหลวงในการประชุมคราวนี้ครับ 
 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายปรีชา จันทร์หอม -ขอรับรองครับ (ยกมือ) 
(สมาชิกสภา ทต. เขต 1)  
 

นายชัยวิชิต บุญเกื้อ -ขอรับรองครับ (ยกมือ) 
(สมาชิกสภา ทต. เขต 1) 



 
 

 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนอง 
(ประธานสภาฯ) หลวงในการประชุมคราวนี้ อีกหรือไม ่เมื่อ(ไม่มี) สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก สรุปว่า

ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ท่านไพบูลย์ กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง เขต ๒ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงในการประชุมคราวนี้ 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบสภาฯต่อไป เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(เลขานุการสภาฯ)  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล
ตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 กระผมนายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองหลวง เขตเลือกตั้งที่ 2 ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงในการประชุม
สภาคราวนี้ ขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง 
ฉบับที ่ 1/2567  เรื ่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 
ประจำปี 2567  ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖6 โดยกำหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์     
พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่
ประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวงและอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และ มาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  ๒9  
เดือน มกราคม พ.ศ. 2567  นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
ขณะนี้เวลา 0๙.30 นาฬิกา มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 
10 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เท่าที่มี
อยู่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำ
หน้าที่ประธานและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระ เมื่อเสร็จแล้ว ประธานสภาฯเข้านั่งประจำที่นั่ง 
(ประธานสภาฯ)            ลำดับต่อไป  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  ตาม 
 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ข้อ 1.1 ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่านที่ตระหนักให้ความสำคัญเพ่ือเป็นการแสดงพลังในกลุ่มสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)  สภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่กรุณาเข้าร่วมในงานบ้านสวนของท่านนายกเทศมนตรีเพราะเรามี 



 
 

 ชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือผู้นำท้องถิ่นก็ขอขอบคุณและขอชื่นชมครับ  1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับงาน 
ฉลองหลวงพ่อองค์ดำทางเทศบาลก็มีตัวแทนเข้าไปประชุม  ได้ข้อสรุปคือจะเริ่มฉลองในระหว่างวันที่ 
9 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2567 ทางเทศบาลตำบลหนองหลวง  รับภารกิจประเพณี            
ฮีตสิบสอง อันเดิมก็คือประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งจะมีการแห่ขบวนในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ก็ขอเรียน
เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันครับ 1.3 อำนาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 16 ประธานสภาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1) ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่
กฎหมายกำหนด 2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ ่น  เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปราย
สนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น  4) รักษา
ความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น  5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 6) อำนาจและหน้าที่
อ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบ ฯ นี้ 
 

ที่ประชุม  -รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันพุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  
(ประธานสภาฯ) เมื ่อวันพุธ ที ่ 27 กันยายน 2566 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง มีความประสงค์ขอ

เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข ผมจะขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงครั้งที่ผ่านมา ขอให้ยกมือครับ ให้เลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้รับรอง ไม่รับรอง และงดออกเสียง ด้วยครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว -รับรอง   จำนวน  9 เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) -ไม่รับรอง   จำนวน    -  เสียง 

-งดออกเสียง  จำนวน  1 คน/ประธานสภาฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ผมจะขอสรุปมติที่ประชุมสภาฯ ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมาชิกสภาเทศบาล 
(ประธานสภาฯ)   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา 
   -รับรอง   จำนวน  9 เสียง 
   -ไม่รับรอง จำนวน   -  เสียง 
   -งดออกเสียง จำนวน  1 เสียง /ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ - ฝ่ายบริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบไหมครับ  
(ประธานสภาฯ) 
 

นายประมวล ศรีมา -ฝ่ายบริหารไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ)  
    
ที่ประชุม -รับทราบ 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2


 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1 ญัตติ เรือ่ง ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ)  ประชุมสภาฯ ทราบ ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายประมวล ศรีมา -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(นายกเทศมนตรีฯ) หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอมอบหมายให้ผู้อำนวยกองการศึกษาเสนอญัตติครับ 

นางสาวอรปรียา แผนบุตร  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(ผอ.กองการศึกษา) หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี 

ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวอรปรียา แผนบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอนำเรียนเกี่ยวกับ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) มี
หลักการและเหตุผลดังนี้ บันทึกหลักการและเหตุผล  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง                       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ (หน่วยงาน กองการศึกษา)
หลักการ  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  เพ่ือพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  ดังนี้  ข้อความเดิม 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง โครงการเรือไม้พายเรือไม้พานจำนวน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เรือไม้พาย จำนวน ๕ ฝีพาย จำนวน ๔ ลำๆละ ๓๕,0๐๐ บาท  โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้  เป็นไม้ชนิด
เนื้อแข็ง มีเนื้อเหนียวลอยน้ำและพุ่งน้ำได้ดี มีน้ำหนักเบาและไม่หนักเกินไป ไม่ผุง่าย  เช่น ไม้สัก ไม้
ตะเคียน ไม้ประดู ไม้มะค่า เป็นต้น ขนาดยาว ๑๑ เมตร กว้าง 0.๖๕ เมตร  สูง ๐.๓๕ เมตร เป็นไป
ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒  ลำดับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2566          
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๖๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ 1 ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก               
ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ข้อความใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการ
เรือไม้พาย  เรือไม้พาย จำนวน 1๔๐,๐00.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือไม้พาย จำนวน ๕ ฝีพาย 
จำนวน ๓ ลำโดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นไม้ชนิดเนื้อแข็ง มีเนื้อเหนียวลอยน้ำและพุ่งน้ำได้ดี มีน้ำหนัก
เบาและไม่หนักเกินไป ไม่ผุง่าย เช่น ไม้สัก ไม้ตะเคียน ไม้ประดู ไม้มะค่า เป็นต้น ขนาดยาว ๑๑ เมตร 
กว้าง 0.07 เมตร ลึก 0.๒๕ เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เหตุผล เทศบาล
ตำบลหนองหลวง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล             
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕0 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตาม



 
 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการ  บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑๑) การ
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เทศบาลตำบล
หนองหลวง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ)  คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) ให้ที่ประชุมสภาฯ 

ทราบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัย  หรือมีข้อซักถามไหมครับ (ถ้าไม่มี) 
ผมจะขอมติที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื ่อให้ความเห็นชอบ  ขอให้ยกมือครับ                                   
ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงนับจำนวน  ผู้เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง 
ด้วยครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว - เห็นชอบ    จำนวน 9 เสียง  
(เลขานุการสภาฯ) - ไม่เห็นชอบ      -ไม่มี- 

- งดออกเสียง  จำนวน 1 คน /ประธานสภาฯ 
 

   4.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(กองการศึกษา) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ)   ประชุมสภาฯ ทราบ ขอเรียนเชิญครับ 
 

นางสาวอรปรียา แผนบุตร  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(ผอ.กองการศึกษา)          หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี    

ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ที ่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวอรปรียา แผนบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอนำเรียนเกี่ยวกับญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) มีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ บันทึกหลักการและเหตุผล  เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี
งบประมาณ พุทธศักราช 2567 (หน่วยงาน กองการศึกษา)  หลักการ  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดังต่อไปนี้  เทศบาลตำบล
หนองหลวง ได้รับการถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมรประชาสามัคคีจากกรมศาสนา  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ได้โอนการบริหารจัดการตามรูปแบบที่ ๑ คือ อาคารสถานที่ 
บุคลากร ทรัพย์สิน หนี้สินและการบริหารจัดการทั้งหมดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
บริหารจัดการปี พ.ศ. 2547 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญได้จัดตั้งขึ้นตามความต้องการ
ของชุมชน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุน
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย โดยจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอายุ
ระหว่าง ๒-๕ ปี เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม



 
 

และสติปัญญา ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยมี
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการดำเนินการให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกันและตามคู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบ
เลิกและเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(CCIS) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
และแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานดังกล่าว   
การเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวทางการดำเนินงาน  ดังนี้ 1) จัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจ
ความคิดเห็นของชุมชนและมติที่ต้องการ 2) เสนอขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่นนำผลการประชาคม
เสนอต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 3) จัดทำ
ประกาศเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว 4) รายงานการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อำเภอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบที่รับรองสำเนาทุกฉบับ 5) จังหวัดตรวจสอบเอกสารการรายงานการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบให้มีความถูกต้องและครบถ้วนแล้วรายงานให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบ  เหตุผล  เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้สำรวจความต้องการของชุมชนใน
การเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการประชุมประชาคมตำบลหนองหลวง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕67 ณ ศูนย์พัฒนาตำบลหนองหลวง ผลปรากฏว่าชุมชนมีความต้องการและมีมติเห็นชอบ
ให้เปลี่ยนชื่อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชาสามัคคี เป็นชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหนองหลวง ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองหลวง จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ชื่อของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบลหนองหลวง มีความเหมาะสม สอดคล้องกับชื่อหน่วยงานและความต้องการของชุมชน
ตำบลหนองหลวง จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ 
(ประธานสภาฯ)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอ
มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อให้ความเห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ ให้ เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวงนับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ด้วยครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว - เห็นชอบ    จำนวน 9 เสียง  
(เลขานุการสภาฯ) - ไม่เห็นชอบ      -ไม่มี- 

- งดออกเสียง  จำนวน 1 คน / ประธานสภาฯ  

๔.๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
(กองการศึกษา) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ)  ประชุมสภาฯ ทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวอรปรียา แผนบุตร -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(ผอ.กองการศึกษา) หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี 

ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสาวอรปรียา แผนบุตร 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอนำเรียนเกี่ยวกับ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) มีหลักการและเหตุผลดังนี้  บันทึกหลักการและ
เหตุผล  เรื่อง ขออนุมัติย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  (หน่วยงาน                 
กองการศึกษา)  หลักการ  ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติขออนุมัติย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ดังต่อไปนี้  ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง ๒ - ๕ ปี มี
พัฒนาการที่สมบูรณ์ ตามวัยทั้งด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยมีมาตรฐานการ
ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการดำเนินการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และตามคู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม  ยุบเลิกและ
เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(CCIS)ซึ่งเป็นเครื่องมือและแนวทาง
ให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งการย้าย/รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ ๑) จัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของ
ชุมชนและมติที่ต้องการ ๒) จัดทำแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกำหนดวันย้าย/รวมให้
ชัดเจน ๓) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ๔) จัดทำประกาศย้าย/
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เมื ่อสภาท้องถิ ่นให้ความเห็นชอบในการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียบร้อยแล้ว ๕) พิจารณาคัดเลือก  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากศูนย์ที่ย้าย/รวม เพื่อมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ย้าย/รวมศูนย์แล้ว ๖) รายงานการย้าย/
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยส่งเอกสารมติที่ประชุมสำรวจความคิดเห็นของชุมชน มติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ประกาศการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กและจำนวนบุคลากรให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทราบ เหตุผล  เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้สำรวจความต้องการของชุมชนใน                  
การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จากการประชุมประชาคมตำบลหนองหลวงในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศูนย์พัฒนาตำบลหนองหลวง  ผลปรากฏว่าชุมชนมีความต้องการและมีมติเห็นชอบ
ให้ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญเข้ากับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชา
สามัคคี  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชาสามัคคี ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวง  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ
เข้ากับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชาสามัคคี  ดังนั้นเทศบาลตำบลหนองหลวง จึงได้
ดำเนินการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิ  โอกาส  และ
คุณภาพการศึกษา  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่องขออนุมัติย้าย/รวม 
(ประธานสภาฯ)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอ
มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อให้ความเห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ ให้ เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวงนับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ด้วยครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว - เห็นชอบ    จำนวน 9 เสียง  
(เลขานุการสภาฯ) - ไม่เห็นชอบ      -ไม่มี- 

- งดออกเสียง  จำนวน 1 คน /ประธานสภาฯ  



 
 

๔.๔ ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติจัดตั ้งสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหลวง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ)  ประชุมสภาฯ ทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวอรปรียา แผนบุตร  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(ผอ.กองการศึกษา) หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี 

ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวอรปรียา แผนบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอนำเรียนเกี่ยวกับ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
จัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
(กองการศึกษา) มีหลักการและเหตุผลดังนี้   บันทึกหลักการและเหตุผล  เรื ่อง ขออนุมัติจัดตั้ง
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗  
(หน่วยงาน กองการศึกษา) หลักการ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้  ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ หมวด 5 หน้าที ่ของรัฐ  มาตรา 45 ได้กำหนดให้รัฐต้อง
ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคมและสติปัญญาให้สม
กับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการด้วย  และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งเป็นกฎหมายหลักทาง
การศึกษาก็ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เทศบาลมีอำนาจ
และหน้าที่ในการจัดการศึกษา  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดการศึกษาอบรมตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว 5866  ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง  รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนด
เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการดังนี้ 
1) สถานศึกษาท่ีจะจัดตั้งต้องมีจำนวนนักเรียน  ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา  ต้องมีจำนวนนักเรียน
ในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่า 25 คนมาเข้าเรียน  2) สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต้องเป็นที่ดินที่มี
หลักฐานการอนุญาตให้ใช้ตามประเภทของที่ดินอย่างถูกต้องจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ไร่หรือตามเกณฑ์
การกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาที่ส่วนราชการถือปฏิบัติอยู่  3) สถานศึกษาที่จะ
จัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที่ตั้งอยู่เดิมไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร ตาม
เส้นทางคมนาคม  4) ให้หน่วยงานตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) 
เสนอขอให้จัดตั้งสถานศึกษาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ
ขอจัดตั้งต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งสถานศึกษา  เมื่อสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศจัดตั้ง



 
 

สถานศึกษาและรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน 30 วัน  นับจากวันประกาศ
จัดตั้งสถานศึกษา พร้อมรายละเอียดเอกสารตามแนวทางการจัดตั้งสถานศึกษากำหนดไว้  เหตุผล  
เทศบาลตำบลหนองหลวง  ได้รับการถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมรประชาสามัคคีจาก
กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ได้โอนการบริหารจัดการตามรูปแบบที่ ๑ ให้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงบริหารจัดการในปี พ.ศ. 2547  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกสำราญได้จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของชุมชนเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายใต้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  โดยจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยอายุระหว่าง ๒ - ๕ ปี  ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนได้รับการบริการทางด้านการศึกษาในเขต
พ้ืนที่อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย  สามารถ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับผลการสำรวจความต้องการของชุมชน
ในการจัดตั้งสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหลวง  ในการประชุมประชาคมตำบล
หนองหลวงในวันที่ 9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕67  ณ  ศูนย์พัฒนาตำบลหนองหลวง  ผลปรากฏว่า
ชุมชนมีความต้องการและมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลหนองหลวงจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหลวง ดังนั ้น เทศบาลตำบลหนองหลวง  จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหลวง  จำนวน ๑  แห่ง  สังกัด เทศบาลตำบล
หนองหลวง  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาต่อจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมรประชาสามัคคีและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ (ระดับก่อนประถมศึกษา)  ชั้นอนุบาล ๑ – ๓ (อายุ 3 – ๖ ปี) 
เพื่อเป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  
อารมณ์และการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจัดตั้ง                    
(ประธานสภาฯ)           สถานศึกษาขั ้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหลวง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                       

(กองการศึกษา) ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัย
หรือมีข้อซักถามไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ ให้เลขานุการสภาฯ นับจำนวนผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง 
ด้วยครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว - เห็นชอบ    จำนวน 9 เสียง  
(เลขานุการสภาฯ) - ไม่เห็นชอบ      -ไม่มี- 

- งดออกเสียง  จำนวน 1 คน /ประธานสภาฯ  

๔.๕ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                              
พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ)  ประชุมสภาฯ ทราบ ขอเรียนเชิญครับ 
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(ผอ.กองช่าง)  หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี 

ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า 



 
 

นายปพนธนัย ชาดวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนเกี่ยวกับ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  
(หน่วยงาน กองช่าง) โดยใช้งบประมาณแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม และการโยธา งบลงทุน หมวดงานก่อสร้าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.ในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง  ตั้งไว้  
282,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผังบริเวณการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบล
หนองหลวง แบบเลขที่ 01/2567 รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม  ผังบริเวณโครงการ
ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง (เดิม) 

 

 

 รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ (ใหม่) ผังบริเวณโครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ใน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง (ใหม่) 

 



 
 

เหตุผล  เนื่องจาก เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 และตั้งงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดงานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.ในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง แบบเลขที่ 01/2567 เป็นไปตามอำนาจพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 50(2), เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 17  ลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2566 แต่เนื ่องจากได้ประกาศผังบริเวณการก่อสร้างไปแล้วตาม เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื ่อวันที ่ 28 กันยายน 2566 ทำให้
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อน เพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ) คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอ
มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อให้ความเห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ ให้ เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวงนับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ด้วยครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว - เห็นชอบ    จำนวน 8 เสียง  
(รองประธานสภาฯ) - ไม่เห็นชอบ      -ไม่มี- 

- งดออกเสียง  จำนวน 2 คน / 1.ประธานสภาฯ 2.นายปรีชา จันทร์หอม 

 ๔.๖ ญัตติ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และการกำหนดสมัยประชุม    
สามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ญัตติเรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ขอแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
(ประธานสภาฯ)  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เดือนเมษายน 256๗ มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เดือนมิถุนายน 256๗ มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เดือนสิงหาคม 256๗ มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอ 
(ประธานสภาฯ) มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อให้ความเห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ ให้ เลขานุการสภา

เทศบาลตำบลหนองหลวงนับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ด้วยครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว - เห็นชอบ    จำนวน 9 เสียง  
(เลขานุการสภาฯ) - ไม่เห็นชอบ      -ไม่มี- 

- งดออกเสียง  จำนวน 1 คน /ประธานสภาฯ 
 

 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เรียนสมาชิสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที ่ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
(ประธานสภาฯ)  ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน 
   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบล
   หนองหลวง  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ หรือ สอบถาม ถ้ามี
   ก็ขอเชิญได้เลยนะครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เชิญคุณบุษบา เพชรนอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นางบุษบา เพชรนอก -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(หน.ฝ.บริหารงานคลัง) หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี 
   ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
   ตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง บุษบา เพชรนอก
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง สำหรับกองคลังจะขอแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของเทศบาล
   ตำบลหนองหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๗ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รายรับรายรับ  
  ที่ตั้งไว้ประมาณการรายรับตั้งไว้ 59,34,500 บาท ได้รับจริงจนถึงปัจจุบันณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2567 ได้ทั้งหมด 22,๐4๔,๒38.๖๐ บาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง
ปัจจุบัน 20,๖๗๑,๕๔๗.๕๓ บาท เราจะเหลือเงินที่เหลือใช้จ่ายอยู่ 1,372,๖๙๑.๐๗ บาท ที่ยังขาด
อยู่ที่ตั้งไว้ 37,367,1๐๐  บาท กองคลังจึงขอเรียนให้ทราบถึงรายรับเราถึงสถานะ ณ ปัจจุบันเป็น
ยังไง ขอขอบคุณค่ะ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(ปลัดเทศบาล)  หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี   

ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร ปลัดเทศบาล
ตำบลหนองหลวง จากงานสาธารณสุขขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับเรื่องการเก็บขยะที่ได้ออก
สำรวจประชาคม คือเทศบาลฯจะเริ่มเก็บขยะในวันที่ 25 มีนาคม 2567 มีมาลงทะเบียนไว้ประมาณ 
430 ครัวเรือนทั้งตำบล ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเบื้องต้นครับขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นส.นิภาพร วิชัยพรหม -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(รองนายกเทศมนตรีฯ) หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี 

 ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
 ตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  เจ้าหน้าที่ที ่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวนิภาพร วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรี ขอเสริมเรื ่องขยะจากท่านปลัดนะคะ ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567  เป็นการส่งเอกสารให้ครัวเรือนที่ประสงค์อยากให้รถขยะเรา
ไปขน โดยหลักการคือเราไม่มีถังขยะ และถุงให้ครัวเรือนแต่ละชุมชน แจ้งความประสงค์ผ่านทาง
อาสาสมัคร  หลักๆคือท่านสมาชิกสภาฯ กรุณารับเอกสารไว้ให้ทางเราด้วย มีทั้งผู้ใหญ่บ้านช่วยรับ
เอกสารเพื่อบรรเทาการเดินทางมาเทศบาล และก็แจ้งค่าธรรมเนียมการเก็บขยะคือช่วงนี้ประชาคม



 
 

เรียบร้อยแล้ว 6 เดือนเราจะเก็บครั้งหนึ่งครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือนและวันที่ 20 มีนาคม 2567 
ทางเทศบาลเราจะออกเก็บค่าธรรมเนียมที่ศูนย์พัฒนาตำบลหนองหลวง  พร้อมมอบสัญลักษณ์ให้
ครัวเรือนที่เข้าโครงการ พร้อมชี้แจงเรื่องวันเวลาที่ เราจะเก็บขยะ โดยเริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2567
เป็นวันแรกของการจัดเก็บขยะ ไม่มีถังไม่มีถุง จึงเรียนให้ประชุมที่ประชุมทราบด้วยกันคะ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เชิญท่านสุพัฒน์ฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายสุพัฒน์ สองสี -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี  

ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม                     
นายสุพัฒน์  สองสี  สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ขอสอบถามฝ่ายบริหาร ที่บอกว่าไม่มีถังไม่มีถุง เวลาเราไป
ทิ้งเราไปทิ้งตรงไหนครับ อีกอย่างคนที่สมัครประมาณ 400 กว่าคน สำหรับคนที่ไม่สมัครจะมาทิ้ง
ด้วยกันได้ไหมหรือยังไง บางบ้านก็เสียเงิน ถุงไม่มีให้  เวลาเราไปเก็บเราจะรู้ได้ไงว่าบ้านไหนเสียเงิน
บ้านไหนไม่เสียเงิน ขอบคุณมากครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เชิญท่านรองนายกฯชี้แจงข้อซักถามครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นส.นิภาพร วิชัยพรหม -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี

ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนิภาพร วิชัยพรหม 
รองนายกเทศมนตรี ขอตอบคำถามท่านสมาชิกฯ ตามที่แจ้งไว้ว่า วันที่ 20 มีนาคม 2567 เราจะมี
การเก็บ ค่าธรรมเนียมที่ศูนย์พัฒนาตำบลหนองหลวง ในวันนั้นเราจะแจกสัญลักษณ์ครัวเรือน เพ่ือให้
มีความชัดเจน ว่าครัวเรือนไหนเข้าโครงการกับเราการจัดเก็บขยะเราจะแจ้งวันเวลาว่าเราจะไปวันที่
เท่าไหร่ เราจะแจ้งให้สมาชิกครัวเรือนได้ทราบ ให้เตรียมขยะออกมา แจ้งครัวเรือนให้เตรียมภาชนะใส่
เพ่ือป้องกันสี่ขา ป้องกันขยะท่ีจะจายออกมา มันจะเป็นเวลาตามตารางที่รถจะเคลื่อน จึงแจ้งเบื้องต้น
เพ่ือทราบ ประมาณนี้คะ 

 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ต่อไปเชิญท่านนราวิชญ์ฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายนราวิชญ์ สายกัน -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี

ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนราวิชญ์ สายกัน 
สมาชิก สภาฯ เขต 1 ก็ขอขอบคุณท่านนายก ท่านรองนายกตลอดทั้งผู้มีส่วนร่วมที่มีการจัดเก็บขยะ 
รวมทั้งเรื่องบ่อขยะ ขอบคุณผู้บริหารและทางสมาชิกสภาฯ ที่นำคอนกรีตเข้าไปเทในบ่อขยะ มองดู
แล้วว่าดี เพราะผมทิ้งขยะทุกวันแต่สิ่งที่สำคัญคือจิตใต้สำนึกของคนบางคน มาตี 2 ตี 3 ตี 4 เข้ามา
หน้าบ่อ  มอเตอร์ไซค์สามล้อพ่วงก็ทิ้งเลย สังเกตเห็น สิ่งที่ผมจะนำเรียนมี 2 ข้อหลักๆ 1. น้ำท่วมขัง
บริเวณท่อระบายน้ำข้างบ้านพ่อสุทิน บุญมาก มีการร้องเรียนจากครัวอิสระและบ้านใกล้เคียงว่ามี
กลิ่นเหม็นเพราะถนนสูงตรงที่เราไปทำตะแกรง  ตรงจุดนี้เราจะแก้ไขอย่างไร ส่วนเรื่องที่ 2 ผมขอนำ



 
 

ความเดือดร้อนของพี่น้องจากหลายตำบลหลายหมู่บ้านสี่แยกนาอ้อมเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งล่าสุดเด็ก
อายุประ มาณ 20 กว่าปี ตับแตกและต้องตัดไตทิ้ง 1 ข้าง เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมอยากปรึกษาหารือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เชิญท่านนายกฯชี้แจงข้อซักถามครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประมวล ศรีมา -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(นายกเทศมนตรี) หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายก 

เทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล 
เจ้าหน้าที่ที ่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีฯ บริเวณที่ว่านี้
เป้าหมายเราก็คงจะทำเหมือนทุกเส้นคือเราจะขยายพื้นผิว ผมปวดสมองตรงที่ท่อครึ่ง เอาคอนกรีต
ทับสูงกว่าถนนประมาณ 20 เซนติเมตร ถ้าสมมุติว่าเอาออกงบประมาณก็จะไม่ลงตัวผมคิดอยู่นานว่า
จะแก้ปัญหายังไงหรือเราจะเอาออกข้างนั้นก่อนก็ได้ ก็ฝากท่านสมาชิกนะครับเอาที่ที่เป็นปัญหาก่อน
นะครับ เอาที่ข้างถนนก่อนก็ได้ ถนนตรงนั้นถ้ามันจะดีเราต้องขยายผิวก่อนต่อไปก็จะลงแอสฟัลติกถ้า
ลงแอสฟัลติกแล้ว ถนนจะสวยเลย ผมเอาเข้าโครงการแล้วนะครับจากหน้าโรงเรียน  ขอไปกรมแล้ว 
แต่ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหน โดยงบประมาณเรา ถ้าจะไปเทขยายผิวทางครัวอิสระมันจะต้องเอาอะไรไป
วางทับตรงท่อครึ่ง ซึ่งมันจะต้องหนา ถ้าแก้ข้างต้นต้องแก้ทางบ้านท่านนายกสุทินก่อนเพราะน้ำมันจะ
แวะลงข้างทางนั้น ส่วนอีกข้างนึงก็ต้องว่ากันยาวเลยเพราะต้องเป็นท่อใหญ่เลยถึงจะเหวี่ยงน้ำออกไป
ได ้ขอบคุณท่านนราวิชญ์ที่นำปัญหาเข้ามา ผมก็เป็นห่วงจริงๆถ้าเราทำเสร็จก็จะสวยจริงๆ ปัญหาที่ 2 
ก็คือเส้นนาอ้อมเราก็เคยไปทำลูกระนาดตอนนั้นมี Facebook ส่งตรงมาหาผมเลยนะครับ บอกว่ามัน
อันตราย ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง เราก็ไปแกะออก ถ้าเราจะทำสัญลักษณ์หรือทำอะไรไว้ก็น่าจะดีในสภา
ของเราที่พูดวันนั้นว่ามันอันตรายมติให้เอาระนาดออกวันนี้ก็ให้ช่างพิจารณาก็แล้วกัน ก็เรียนให้ท่าน
นราวิชญ์  สายกันได้รับทราบนะครับและแจ้งให้ที่ประชุมทราบขอขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ต่อไปเชิญท่านปรีชาฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายปรีชา จันทร์หอม -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) หนองหลวงทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง   
  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 

 ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปรีชา จันทร์หอม สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ขอเสริมถนนครัวอิสระอยากฝากไว้นะครับให้เปลี่ยนตะแกรงมัน
ชำรุดบ่อยให้เป็นท่อได้ไหมครับถนนเส้นนี้ อีกเรื่องนะครับสำหรับโครงการจ่ายขาดเงินกองทุนสะสม
สำหรับหลังคาตลาดได้ผู ้ร ับเหมาหรือยัง ตอนนี้ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วเป็นห่วงครับถ้าจะทำก็รีบ
ดำเนินการครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เชิญท่านนายกฯชี้แจงข้อซักถามครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายประมวล ศรีมา -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(นายกเทศมนตรี)  หนองหลวงทีท่รงเกียรติทุกท่าน  ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่านที่ปรึกษานายก   

เทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่านปลัดเทศบาล 
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีฯ ขอตอบข้อซักถาม
ท่านสมาชิกฯ ณ  ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วครับ เดี๋ยวเราจะดำเนินการ ตอนนี้ต้องเคลียร์เรื่องจะเอาออก



 
 

ยังไง ไปว่ายังไง แม่ค้าอยู่ตรงนั้นเขาจะทำยังไง ก็อยู่ระหว่างที่เคลียร์อยู่ ผมก็บอกเร่งอยู่เพราะมันช้า 
ถ้าไปทำตอนเมษายนไม่ได้แล้ว เราคาดว่าเมษายนเราน่าจะเสร็จแล้วขอขอบคุณที่สอบถามครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ต่อไปเชิญท่านเสถียรฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นางเสถียร ประสีระเตสัง -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) หนองหลวงทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง   
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

 ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางเสถียร ประสีระเตสัง สมาชิกสภาฯ 
 เขต ๑ ขอแจ้งความเดือดร้อนคะ น้ำครัวเรือนไม่มีทางระบายออกจากบ้าน  ถนนหมู่ 10 สายบ้าน     
แม่สม พาสีเรือง ฯ ให้ทางผู้บริหารและสมาชิกฯ ดูแลด้วยนะค่ะ หาทางแก้ไขให้ด้วยคะ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เชิญท่านนายกฯชี้แจงข้อซักถามครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายประมวล ศรีมา -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(นายกเทศมนตรี)  หนองหลวงที ่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที ่ปร ึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล 
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรี ขอตอบท่านสมาชิกฯ
นะครับ ผมไปเห็นแล้วเพราะบ้านคุณยายอยู่นั้นก็เห็นความสำคัญของลูกๆ ผมเคยเสนอสภามันแคบ
ตรงที่เราจะเอาท่อลงพื้นที่แค่นิดเดียว แต่ทุกคนก็จะต้องระบายน้ำออกจากบ้านทางเรามีหน้าที่บริการ
สาธารณะต้องไปเอาน้ำออกมา ที่นี้มันมีปัญหาว่าจะทำยังไง เอาท่อลง จะเอาท่อขนาดไหนท่อเล็กก็
ไม่ได้ ท่อต้องมีบ่อพักฉะนั้นก็ขออย่างนี้ได้ไหมครับว่าสักวันให้ท่านสมาชิกสภาเขต 1 กับกองช่างไปดู
ให้หน่อยว่าจะทำยังไงที่จะให้ท่อลงไปได้ ขอฝากด้วยนะครับขอบคุณท่าน สท.เสถียรฯ ที่แจ้งปัญหาให้
ทราบครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ต่อไปเชิญท่านโชคเกษมฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายโชคเกษม หอมพันนา -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) หนองหลวงทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง   
   ท่านปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภา
   เทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 ผมมีเรื่องที่จะสอบถามทางฝ่ายบริหาร ถนนหน้าบ้านครูเอ๊วเมื่อไหร่
   จะไปดูแลเห็นยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ ถ้ารถหนักไปวิ่งก็จะเหยียบแตกอีกตรงนี้รีบแก้ไขด้วยนะครับ 
   ขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อซักถามครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายปพนธนัย ชาดวัฒนา -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง 
(ผอ.กองช่าง)  หลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบล 
  หนองหลวง  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล 

หนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายปพนธนัย ชาดวัฒนา 



 
 

 ผู้อำนวยการกองช่าง ต้องเรียนชี้แจงถนนสายบ้านครูเอ๊วตอนเราก่อสร้างวางท่อ  และมีการถมดิน 
 เป็นไปไม่ได้ว่าดินจะแน่นเลยในตอนก่อสร้าง อันนี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แล้วจะให้แน่นจริงๆหลังจาก
 ก่อสร้างต้องไม่ให้มีรถหนักวิ่งผ่านเลย เราขุดดินข้างท่อมันก็จะกลวงถ้ามีรถหนักวิ่งมันก็จะทรุดลง 
 แล้วจะทำให้คอนกรีตแตก อยากเรียนชี้แจงตรงนี้ครับ ส่วนในการซ่อมแซมทางสายนี้ต้องรื้อใหม่หมด
 เลย เป็นงบประมาณที่ค่อนข้างจะสูง เราจะซ่อมตรงนั้นเราจะต้องตั้งเป็นโครงการเลยเพราะมันยาว
 เกือบทั้งสายที่เราว่างท่อ ก็ขอเรียนชี้แจงตามนี้ครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เชิญท่านชัยวิชิตฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายชัยวิชิต บุญเกื้อ -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) หนองหลวงทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง   

 ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
 ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชัยวิชิต บุญเกื้อ สมาชิกสภา  
 เทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ผมอยากหารือลักษณะงานที่เป็นการก่อสร้างวางท่อหลังจากที่เรา 
 วางท่อเสร็จ ถ้าเราให้ทางผู้รับเหมาเขาใช้เครื่องตบดินให้แน่น และก็ขอเรื่องรถน้ำช่วยไปฉีดน้ำให้
หน่อย ช่วงที่เราทำงานหน้าแล้งดินมันยังไม่แน่น ดินจะแน่นได้เราต้องใช้น้ำรดก่อนแล้วถึงบดอัดให้ดิน
แน่นครับผม ขอขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ต่อไปเชิญท่านปรีชาฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายปรีชา จันทร์หอม -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) หนองหลวงทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง   
   ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
   ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายปรีชาจันทร์หอมสมาชิกสภาเทศบาล
   ตำบลหนองหลวง เขต ๑ ขอเสริมท่านชัยวิชิตฯ ผู้รับเหมาที่มาดำเนินการก่อสร้างอยากขอให้เขามีรถ
   น้ำมารดด้วยจะได้ไหมครับ ก่อนที่เราจะหาผู้รับเหมาอยากให้เขามีรถน้ำมาด้วยมาฉีดจะมารอแต่รถ
   เทศบาลเราก็ไม่ได้ รถน้ำเทศบาลเราก็มีงานอยู่นะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ต่อไปเชิญท่านไพบูลย์ฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(เลขานุการสภาฯ)  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการ 
   นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล
   ตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องรดน้ำผมเห็นหลายๆงาน เวลาเราทำท่อจะมีฝุ่นมาก 
   อย่างเช่นหมู่ 8 บอกให้ไปล้างก็ตั้งนานแล้วยังไม่เห็นเลย ช่างก็บอกว่าจะมาล้าง ตอนนั้นติดงานศพ 
   ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปล้างหรือยัง เพราะค่าใช้จ่ายน่าจะเป็นของผู้รับเหมา ก็คงต้องทำให้เป็นสภาพเดิม และ
   อีกเรื่องนะครับรถน้ำเราตัวปั๊มเป็นไงครับ ถ้าเกิดไฟไหม้มันจะใช้ไม่ทันการณ์นะครับ เวลาฉีดไหลนิด
   เดียวจะแก้ไขยังไงหรือซ่อมแล้วยังไง ครับขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อซักถามครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 



 
 

นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(ปลัดเทศบาล)  หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี

ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร ปลัดเทศบาล
ตำบลหนองหลวง ขอตอบข้อซักถามครับ ตอนนี้แก้ไขแล้วครับ ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวปั๊ม แต่เป็นเศษ
เหล็กในตัวถังไปอุดตันท่อ เป็นเหตุให้ฉีดน้ำไม่ค่อยออก ซึ่งตอนนี้แก้ไขแล้วครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ต่อไปเชิญท่านปรีชาฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายปรีชา จันทร์หอม -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) หนองหลวงทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง              
                               ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
   ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปรีชา จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาล
   ตำบลหนองหลวง เขต ๑ อยากให้ผู้รับเหมาเอารถมาเองไม่ต้องมาอาศัยรถของเทศบาลเรา ตอนนี้เงิน
   อุดหนุนเราเข้ามายังพอจะมีไหม ผมอยากให้มาขยายผิวทิศตะวันตกของบ้านผู้ใหญ่แจ่มออกมาหา
   หนองหลวงได้ไหมครับ ตอนเย็นรถสัญจรไปมาเยอะก็อยากจะทำให้มันเสร็จ  ถ้ามีก็ขอให้เร่งให้ด้วย
   ครับ ขอบคุณครับ 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อซักถามครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(ปลัดเทศบาล)  หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี  
   ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  
   ตำบลหนองหลวง เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร ปลัดเทศบาล 
   ตำบลหนองหลวง ขอตอบข้อซักถามครับ เรื่องเงินอุดหนุนก็มีมาบางส่วนแล้วครับ ช่วงนี้ทางกองช่าง 
   เขาทำเรื่องเสนอก็ได้ไม่เยอะหรอกครับ ได้ 2-3 โครงการมันจะทยอยเข้ามา โครงการของเรามันเยอะ  
   ช่วงนี้ก็เห็นทำบ้านหนองผืออยู่นะครับ เสร็จแล้วก็จะรีบๆแบ่งกันทำนะครับ ก็เดือดร้อนกันทุกพื้นที่  
   นะครับถ้ามีงบประมาณเข้ามาก็จะดำเนินการให้ด่วนครับขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เชิญท่านสุพัฒน์ฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายสุพัฒน์ สองสี -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) หลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบล 
   หนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล
   หนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพัฒน์ สองสี สมาชิก
   สภาฯ เขต ๒ ผมมี 2 เรื่องท่ีอยากจะถามนะครับ 1. เรื่องหลังคาตลาด ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเงินทุน 
   สำรองสะสมนะครับ แล้วทำไมนานขนาดนี้ยังไม่ได้ทำอีกเงินก็มีอยู่แล้วมันไม่ใช่เงินอุดหนุน เรื่องท่ี 2 
   หมู่ที ่8 รางระบายน้ำมาจรดหน้าบ้านเขา ชาวบ้านมาถามหลายคนแล้วเวลาน้ำลงมามันจะพุ่งขึ้นบ้าน
   เขาเลยนะครับ ถ้าเราทำต่อโครงการในเทศบัญญัติของเรา ถ้ามีงบประมาณไปทำก่อนได้ไหมครับ 
   ตอนนี้อายเขามากครับขอบคุณมากครับ 
 



 
 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ต่อไปเชิญท่านโชคเกษม ฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายโชคเกษม หอมพันนา -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) หนองหลวงทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง   
   ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
   ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภา
   เทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 ผมมีเรื่องที่จะเสนอ เมื่อวานนี้ผมไปดูเขาเทปูน ข้างบนหน้าฝาย                             
   น้ำแห้ง  ผมอยากให้มีโครงการลอกห้วยน้ำขึ้นไปนะครับเราจะมีโครงการไหมเคยขอไปครั้งหนึ่งแต่
   โครงการยังไม่ไปเลยช่วยดูให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อซักถามครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายประมวล ศรีมา -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(นายกเทศมนตรี)  หนองหลวงทีทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที ่ปร ึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล 
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรี ขอตอบท่านสมาชิกฯ
นะครับ ขอเราขอจนคอมจะ Error แต่ไม่รู้ว่างบประมาณจะได้หรือไม่ได้ แต่ปัญหาขุดลอกก็ต้องเข้าใจ
คนสองฝั ่งคูห้วยตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ เหมือนที่เราเคยได้งบประมาณแล้วมาเจอตอนเกี ่ยวข้าว
ผู้รับเหมาต้องเสียสละเงินตัวเองให้ค่าเกี่ยวข้าว ไม่ใช่ว่าอยากได้เฉยๆนะครับท่านต้องไปคุยกับคนรอบ
ข้าง 2 ฝั่งที่จะลอกห้วย  ถ้างบได้แล้วดำเนินโครงการไม่ได้ เดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังก็ฝากท่านสมาชิก
ทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับที่แจ้งปัญหาให้ทราบ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(ปลัดเทศบาล)  หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี  
   ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  
   ตำบลหนองหลวง เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร ปลัดเทศบาล 
   ตำบลหนองหลวง ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมนะครับ เรื่องศึกษาดูงาน ก็อยากเชิญชวนสมาชิกสภา 
   ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในห้วงปลายเดือนมีนาคมประมาณวันที่ 26-30 มีนาคม 2567 
   แถวจังหวัดชลบุรี-ระยอง ก็ขอชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ต่อไปเชิญท่านบุญเพ็งฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นางบุญเพ็ง อินธิสิทธิ์ -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) หนองหลวงทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง   
   ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
   ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางบุญเพ็ง อินธิสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ 
   เขต ๑ ขอฝากเรื ่องถนนสายทางขึ้นบ้านโคกดินแดงมีชาวบ้านร้องเรียนมาหลายคนแล้ว  ทำไม                           
   เทศบาลฯไม่ดูแลถนนที่แตกร้าว ก็อยากปรึกษาทางผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ความสำคัญ 
   ในเรื่องนี้ด้วยนะคะ เพราะเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจร ขอขอบพระคุณค่ะ 
 



 
 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อซักถามครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายประมวล ศรีมา -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(นายกเทศมนตรี)  หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่านที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีหนองหลวง  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่านปลัดเทศบาล 
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีฯขอตอบท่านสมาชิกฯ
นะครับ ขอนำเรียนชี้แจงท่านสมาชิกนะครับถนนสายบ้านโคกดินแดงสายนี้ทาง อบจ. เป็นผู้ดูแลอยู่ 
ผมจะประสานท่าน สจ.ให้ดำเนินการ อาจจะใช้แอสฟัลติกเทตลอดทั้งสาย จะประสานท่าน สจ.อย่าง
เร่งด่วนครับ ขอขอบคุณที่เสนอปัญหาครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นส.นิภาพร วิชัยพรหม -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(รองนายกเทศมนตรีฯ) หนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี  
  ตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  

 ตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนิภาพร วิชัยพรหม 
รองนายกเทศมนตรี มีเรื่องให้ที่ประชุมทราบค่ะคือทางกองช่างและกองสวัสดิการสังคมได้ทำหนังสือ
 ไปของบประมาณจากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของจังหวัด เราได้งบมาซ่อมแซมดูแลของหมู่ 12 
 บ้านคุณยายคำมุก เราจะเริ่มก่อสร้างแล้ว ทางผู้นำชุมชนเราจะเริ่มดำเนินการรื้อบ้านในอาทิตย์นี้แล้ว 
 ถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาก็ขอให้แวะให้กำลังใจทางผู้นำ และทางเรามีคัทเอาท์งานในวันเสาร์อาทิตย์
 ประมาณ 4 วันก็จะสามารถปรับปรุงบ้านพักแม่คำมุก งบประมาณที่ได้มาตัวบ้านยังคงเดิมทำห้องให้ 
1 ห้อง ทำห้องน้ำใหม่ 1 ห้อง แจ้งให้ทราบนะคะ และเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการเก็บค่าเช่าตลาดและ
 สินค้า กองคลังงานจัดเก็บ ได้ดำเนินการเก็บค่าเช่าตลาดที่ทางสภาฯให้ขึ้นค่าตลาดเรียบร้อยแล้วนะ
 ครับได้ประมาณ 4 เดือนแล้ว แล้วก็เรื่องน้ำประปาของตลาด  แม่ค้าให้ความร่วมมือติดตั้งมิเตอร์ 
 ส่วนตัวแล้ว ทางเราจัดน้ำให้ใช้น้ำสาธารณประโยชน์ 2 จุด แม่ค้าท่านใดท่ีใช้น้ำเยอะเขายินดีที่จ่ายค่า
 น้ำเอง จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบเบื้องต้นก่อนนะคะ 

 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายประมวล ศรีมา -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
(นายกเทศมนตรีฯ)  หนองหลวงที ่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนอง หลวง ท่านที ่ปร ึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล 
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรี ผมขอเพิ่มเติมท่าน
รองนายกฯ คือเรื ่องตลาดเทศบาลก็ได้ทำหนังสือแจ้งเป็นรายบุคคล หาทุกคนเลย เราเคยเก็บได้
ประมาณเดือนละ 70,000 กว่าบาท เดือนนี้เก็บได้ประมาณแสนนิดๆ คาดว่ารายได้ที่จัดเก็บเองปีนี้
น่าจะเป็นลำดับที่ 2 ของอำเภอสว่างแดนดินและน้ำที่มีปัญหาเดือนละประมาณ 2,000 กว่าบาท ก็ดู
ว่าจะทำยังไงแต่เราก็ต้องมีนะครับ น้ำบริการ ต้องเข้าใจตรงกัน ที่นี่เรื่องไฟฟ้าทุกครั้งจะเป็นเดือนละ
แสนสี่แต่เดือนที่แล้ว 9 หมื่นกว่าบาท แต่ยังไม่พอใจ ตอนนี้ผมจะไปเคลียร์เรื่องที่ว่าเราจะติดโซล่า
เซลล์และใช้สลับ ไฟฟ้าแล้วลงทุนประมาณ 1 ล้าน  หรือ 7-8 แสน เรื่องเงินยืมถ้าเรามีรายได้เราก็



 
 

สามารถส่งเงินยืมได้ตามปกติ เราส่งไปปีละล้าน  รายได้เราก็ปีละล้าน พอดีสมดุลกันทำให้                    
การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกทาง ขอบคุณทุกท่านที่เสนอปัญหาครับขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงจะซักถาม หรือ เสนออะไรไหมครับ ถ้ามีก็เชิญเลย  
(ประธานสภาฯ)           นะครับ  

ที่ประชุม           -ไม่มี   

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามหรือเสนออะไร ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบล 
(ประธานสภาฯ)  หนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
   ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน 
   ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสภาฯ 
   ในวันนี้ ผมได้ดำเนินการประชุมสภาฯ ครบตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ แล้ว ถ้าไม่มีอะไรแล้ว
   ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม  เวลา 13.15 น. 

 

(ลงชื่อ)                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 (  นายศราวุฒิ  ศรีคำ  ) 

                                                          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

     (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  ( นายสุพัฒน์  สองสี ) 

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 

(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายนราวิชญ์ สายกัน ) 

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 

(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายชัยวิชิต  บุญเกื้อ ) 

                                                          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
 

(ลงชื่อ)                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             ( นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์ ) 

                                                           ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
 
 

 


